



ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจ  
เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจ เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ในการประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 ได้พิจารณาผลการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน ของผลงานที่ผ่านการประเมินเบื้องต้นเพื่อมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2556 นั้น

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจ เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน จึงขอ ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556 ดังต่อไปนี้

1. รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อผลงาน	ผลการพิจารณา
1	กรมการขนส่งทางบก	การย้ายรถออก (ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก)	ระดับดีเด่น
2	กรมปศุสัตว์	การบริการเสียบอาหารสัตว์ในสภาวะวิกฤต (คลังเสียบอาหารสัตว์)	ระดับดี
3	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)	การบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันผู้ประกอบการ	ระดับดี

2. รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อผลงาน	ผลการพิจารณา
4	กรมชลประทาน	โครงการบูรณาการเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาคอขวด ในเขตลุ่มน้ำลำตะคอง จ.นครราชสีมา	ระดับดีเด่น
5	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก กรมควบคุมโรค	มาลาเรีย : การพัฒนาศักยภาพบริการแบบบูรณาการ	ระดับดีเด่น

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อผลงาน	ผลการพิจารณา
6	โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา สำนักพระราชวัง	โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ ในประเทศไทย	ระดับดีเด่น
7	กรมปศุสัตว์	การสร้างพันธมิตรการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ระดับดีเด่น
8	สถาบันพัฒนาการเด็กเยาวชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต	การจัดการและสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยความ พิการสำหรับเด็กและคนพิการ (RICD Wheelchair Project)	ระดับดีเด่น
9	โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ ประสงค์ กองทัพบก	โครงการดูแลและเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ (จชต.) ที่อยู่นอกพื้นที่ จชต.	ระดับดีเด่น
10	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา	กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อ เกษตรกรกรมตามพระราชดำริ (ธคก.) ต. ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา	ระดับดีเด่น
11	โรงพยาบาลกโกรลาศ จังหวัดสุโขทัย	พัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิต	ระดับดีเด่น
12	โรงพยาบาลขอนแก่น	การบูรณาการการช่วยเหลือเด็กและสตรีในภาวะ วิกฤติจากความรุนแรงทางเพศและตั้งครรภ์ไม่ พร้อม พื้นที่ 4 จังหวัด (ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์)	ระดับดีเด่น
13	โรงพยาบาลขอนแก่น	การพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายใน การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น	ระดับดีเด่น
14	โรงพยาบาลสกลนคร	การพัฒนาระบบบริการสุขภาพพงานอนามัย แม่และเด็ก อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร	ระดับดีเด่น
15	โรงพยาบาลมหาสารคาม เชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	การบูรณาการการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด สมองแบบครบวงจร	ระดับดีเด่น
16	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด พิษณุโลก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	รวมกันเป็นหนึ่ง ช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยความ รุนแรงในครอบครัว	ระดับดี
17	กรมวิชาการเกษตร	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรของเกษตรกร จังหวัดชายแดนภาคใต้แบบบูรณาการ	ระดับดี
18	กรมส่งเสริมสหกรณ์	การเพิ่มผลิตภาพการผลิตข้าวในพื้นที่นิคม สหกรณ์สวรรคโลกโดยมีเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง	ระดับดี
19	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย	การเลี้ยงไก่ไข่ไร้โรคไทย แบบปล่อยอิสระโดยใช้ วัตถุดิบท้องถิ่นในฟาร์มเกษตรกรรายย่อย พื้นที่ จังหวัดหนองคาย	ระดับดี

## 3. รางวัลนวัตกรรมบริการที่เป็นเลิศ

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อผลงาน	ผลการพิจารณา
20	โครงการชลประทานตาก กรมชลประทาน	โครงการฝายแกนดินเหนียวใต้พื้นที่ทรายตามแนวพระราชดำริ	ระดับดีเด่น
21	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ กรมควบคุมโรค	กล้องจุลทรรศน์เครือข่าย (Webcam Microscope) นวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยโรคมาลาเรียจังหวัดแม่ฮ่องสอน	ระดับดีเด่น
22	ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) กรมการค้าภายใน	กระบวนการการกำกับดูแลเครื่องวัดความชื้นข้าวเพื่อสร้างความเป็นธรรมในทางการค้าต่อเกษตรกร	ระดับดีเด่น
23	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	Hal-Q นวัตกรรมระบบบริหารจัดการคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์และบริการสาธารณสุขครบวงจร	ระดับดีเด่น
24	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล	อุปกรณ์สำหรับตัดเข็มล้างท่อน้ำตา	ระดับดีเด่น
25	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	ระบบโทรศัพท์พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน	ระดับดีเด่น
26	บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)	กะติบ อายวิว อีสาน	ระดับดีเด่น
27	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์	การผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดใหม่โดยไม่ใช้กระต่าย	ระดับดี
28	กรมประมง	โครงการต่ออายุพันธุ์ปลาถายองค์ราชันย์ 5 ธันวาคม 2555	ระดับดี
29	กรมพัฒนาที่ดิน	ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ทางรอดเกษตรกรไทย (สารเร่งซูเปอร์ พด.1 ซูเปอร์พด.2)	ระดับดี
30	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	นวัตกรรมช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการ	ระดับดี

## 4. รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อผลงาน	ผลการพิจารณา
31	กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 กองทัพบก	การบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้ศูนย์การศึกษาค่ายสุรนารี (SR Park)	ระดับดีเด่น
32	โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม กองทัพบก	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (HEALTHY BODY&SMART)	ระดับดีเด่น
33	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	การพัฒนาระบบจองชื่อนิติบุคคลทางอินเทอร์เน็ต	ระดับดีเด่น
34	สถาบันทรวงอก กรมการแพทย์	ทางด่วนโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Fast track STEMI)	ระดับดีเด่น

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อผลงาน	ผลการพิจารณา
35	กรมชลประทาน	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง	ระดับดีเด่น
36	กรมชลประทาน	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี	ระดับดีเด่น
37	กองบังคับการตำรวจจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	หน่วยเฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนในสภาวะ วิกฤตบนท้องถนน	ระดับดีเด่น
38	สำนักงานสรรพากรภาค 8 กรมสรรพากร	ของเก่าเท่าของใหม่ใส่ใจผู้เสียภาษี	ระดับดีเด่น
39	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน	ระบบงานช่างฝีมือ e-Expert System	ระดับดีเด่น
40	พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ สำนักพระราชวัง	การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์และ กุหลาบลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ เพื่อการเรียนรู้ สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน	ระดับดีเด่น
41	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ กรมการข้าว	การบริการชาวนาให้ปราดเปรื่อง	ระดับดีเด่น
42	กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง ประเทศ	บริการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศผ่าน ช่องทางพาณิชย์ดิจิทัล	ระดับดีเด่น
43	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต	การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อ การฆ่าตัวตายระดับประเทศ	ระดับดีเด่น
44	สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์	โครงการ การพัฒนาบริการ คิดและทำให้ง่าย (Simplicity) เป้าหมายเพื่อประชาชน : NakornSawan New Model	ระดับดีเด่น
45	สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี	การวัดความสูงของรถยนต์ขนาดใหญ่ด้วยแสง เลเซอร์	ระดับดีเด่น
46	โรงพยาบาลสระบุรี	การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยแบบประคองและการ ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยระบบเครือข่าย	ระดับดีเด่น
47	โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด	Trat Model : จากครรภ์มารดาสู่เชิงตะกอนเพื่อ สร้างสุขภาพดีวิถีไทย	ระดับดีเด่น
48	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล	การผ่าตัดเปลี่ยนทางเดินโลหิตของเท้าขาดเลือด ชั้นวิกฤตในผู้ป่วยโรคเบาหวาน	ระดับดีเด่น
49	โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศด้านการดูแลผู้ป่วย มะเร็ง	ระดับดีเด่น
50	เทศบาลนครพิษณุโลก	(OPD - Traditional Thai Medicine at Home) OPD แผนไทยที่บ้าน	ระดับดีเด่น

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อผลงาน	ผลการพิจารณา
51	โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยอนุสรณ์	การบริการวิชาการของโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยอนุสรณ์ : โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	ระดับดีเด่น
52	การประปาส่วนภูมิภาค เขต 5	ชุดควบคุมระยะไกล สั่งการในพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้	ระดับดีเด่น
53	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ระดับดี
54	กรมคุมประพฤติ	โครงการทีมบูรณาการเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน	ระดับดี
55	กรมบังคับคดี	การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว One Stop Service	ระดับดี
56	กรมศุลกากร	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติพิธีการศุลกากรของสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ (Easy To Do – Easy To Go)	ระดับดี
57	กรมราชทัณฑ์	กระบวนการเยี่ยมญาติผู้ต้องขังในเรือนจำ	ระดับดี
58	กรมบัญชีกลาง	โปรแกรมการคำนวณต้นทุนผลผลิต CGD_Costing V.2554	ระดับดี
59	สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	ระบบสืบค้นข้อมูล และระบบ E-smart box เพื่อสร้างความโปร่งใสในการให้บริการประชาชน แคนเตอร์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาปิ่นเกล้า	ระดับดี
60	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวา กรมสรรพากร	ระบบการบริการพิเศษ Quick Point Service (QPS)	ระดับดี
61	โรงพยาบาลค่ายสุรนารี กองทัพบก	Medication Reconciliation : MR	ระดับดี
62	สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส	ศูนย์บริการร่วมเคลื่อนที่จังหวัดนราธิวาส	ระดับดี
63	โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี	การพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยแผลเบาหวานแบบครบวงจร	ระดับดี
64	สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี	สำนักงานขนส่ง 24 ชั่วโมง (24 hour Virtual Office)	ระดับดี
65	สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา	การขออนุญาตนอกเส้นทางผ่านระบบอัจฉริยะ (Approval of the Intelligent routing system)	ระดับดี

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อผลงาน	ผลการพิจารณา
66	โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี	โครงการสุขกายสบายใจเมื่อใกล้วิสัญญี หรือ คลินิกวิสัญญีสรรพสิทธิ	ระดับดี
67	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว : ห้องสมุดเพื่อ ชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library)	ระดับดี
68	คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล	แถบฉุกเฉินกู้ชีพเด็กรามธิบดี Ramathibodi Pediatric Emergency Card (RPEC)	ระดับดี
69	คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	Beyond the library: การประยุกต์แนวคิด การตลาด 3.0 ในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ระดับดี
70	การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 สาขากบินทร์บุรี	การสร้างคามพึงพอใจในด้านการบริการ	ระดับดี
71	การประปานครหลวง	โครงการ 3 จ. จอด จ่าย จร (Drive Thru Payment)	ระดับดี

#### 5. รางวัลความเสียสละอย่างมีอุดมการณ์

- 1) สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
- 2) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- 3) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2556



(นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ)

ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจ  
เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน